

บันทึกข้อตกลง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย
(มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ)

ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

กับ

เทศบาลตำบลพลาญชุมพล, องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง, องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง, องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้, องค์การบริหารส่วนตำบลคันไ้, องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก, องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลอด, องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล, องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม, เทศบาลเมืองศรีสังขาลย์, เทศบาลตำบลกลางดง, องค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน, องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่, องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระเจง, องค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก

ตามที่ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ เห็นชอบให้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ โดยมีมหาวิทยาลัยในพื้นที่เป็นหน่วยบูรณาการโครงการ (System Integrator) และจ้างนักศึกษาบัณฑิตจบใหม่ และประชาชนทั่วไป ร่วมพัฒนาพื้นที่ พื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม ที่มีความครอบคลุมในประเด็นต่าง ๆ ตามปัญหาและความต้องการของชุมชน นั้น

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และนายกเทศมนตรีตำบลพลาญชุมพล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไ้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม นายกเทศมนตรีเมืองศรีสังขาลย์ ปลัดเทศบาลตำบลกลางดง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระเจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก จึงได้จัดทำบันทึกข้อตกลงโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ในการดำเนินการร่วมกันของทั้ง ๑๖ ฝ่ายภายใต้โครงการ ดังนี้

(๑) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินการจ้างงานและพัฒนาทักษะบัณฑิตจบใหม่ ประชาชนและนักศึกษาในพื้นที่ จำนวน ๑๕ ตำบล (๒๐ อัตรา/ตำบล) รวม ๓๐๐ อัตรา ตามมติคณะรัฐมนตรี และคู่มือที่ สป.อว. กำหนด

(๒) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมตามรูปแบบกิจกรรมที่จะเข้าไปดำเนินการในพื้นที่ที่รับผิดชอบร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้รับจ้างงานตามมติคณะรัฐมนตรี และคู่มือที่ สป.อว. กำหนด จำนวน ๑๕ ตำบล

(๓) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดำเนินการจัดทำ Community Big Data ตามคู่มือที่ สป.อว. กำหนด โดยร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดเก็บและรวบรวม ข้อมูลในพื้นที่

(๔) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบหลักและผู้ปฏิบัติการหลัก ของตำบล (Key Actors) และจัดให้มีการบริการสาธารณะที่เป็นพื้นฐานของการแก้ปัญหาความยากจนของ ประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ พร้อมทั้งเชื่อมประสานความร่วมมือกับท้องที่ กลุ่มทางสังคมและองค์กร ชุมชน รวมทั้งหน่วยงานรัฐในพื้นที่

(๕) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการของ โครงการฯ ร่วมกันประเมินและวิเคราะห์ศักยภาพตำบลและสภาพปัญหาของตำบลจากข้อมูลต่างๆ เช่น TPMAP AGRIMAP และข้อมูลแผนที่ดาวเทียม (GISTDA) เป็นต้น เพื่อวางแผนกิจกรรมการพัฒนาตำบลในการแก้ไข ปัญหาความยากจนร่วมกัน กับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ เช่น กลุ่มสังคม องค์กรชุมชน (กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ สถาบันการเงินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ วิสาหกิจชุมชน และอื่นๆ) กลุ่มเปราะบาง และผู้สูงอายุ เป็นต้น รวมทั้ง หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน (สมาคม สภาอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน) เพื่อบูรณาการการพัฒนาาร่วมกัน

(๖) มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ดำเนินการของ โครงการฯ ร่วมกันติดตามการดำเนินการของตำบล ให้เป็นไปตามแผนการดำเนินการของโครงการและแผนการ จัดงาน กิจกรรม บริการ ตามเป้าหมาย ๑๖ เป้าหมายในการเอาชนะความยากจนของ ศาสตราจารย์นายแพทย์ ประเวศ วะสี และการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับตำบล ๑๔ ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดระดับมหาวิทยาลัย ๑๔ ตัวชี้วัด

(๗) ให้ระยะเวลาในการทำข้อตกลงนี้ มีกำหนดระยะเวลาถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

บันทึกข้อตกลงนี้ ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ถือไว้ฉบับหนึ่ง สถาบันวิจัยและพัฒนา ถือไว้ฉบับหนึ่ง และเทศบาลตำบลพลายชุมพล องค์การบริหารส่วนตำบล จอมทอง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง องค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้ องค์การบริหารส่วนตำบลคันไ้ องค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม เทศบาลเมืองศรีสุชนาลัย เทศบาลตำบลกลางดง องค์การบริหารส่วนตำบล วังไม้ขอน องค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง และองค์การบริหารส่วนตำบล ไทยชนะศึก ถือสำเนาไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ และทั้งสิบหกฝ่าย ได้ลงนามไว้ในบันทึกข้อตกลงฉบับนี้

ลงนาม ณ วันที่ ๒๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาชันซ์)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ลงชื่อ
(นายกัมธนพงศ์ กัญจน์ธนะโชติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง

ร้อยตรี
ลงชื่อ
(ดำรง ตีอินทร์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้

ลงชื่อ
(นายกมล บัววังไปรุ่ง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครป่าหมาก

ลงชื่อ
(นายสมเกียรติ ศาสنونง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตาล

ลงชื่อ
(นายชยุต บัวมัน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองศรีเสนาลัย

ลงชื่อ
(นายบุญลือ คนกล้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังไม้ขอน

ลงชื่อ
(นายมนตรี พร้อมวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจง

ลงชื่อ
(รองศาสตราจารย์ ดร.ธันวาคม ศรีธาวิรัตน์)
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พยาน

ลงชื่อ
(นายพนม บุญชัชวาลวงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพลาไชยชุมพล

พันจ่าอากาศเอก
ลงชื่อ
(จักรชัยขจร สุขโย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง

ลงชื่อ
(นายเอกสิทธิ์ เมืองเปรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคันไ้

ลงชื่อ
(นายณรงค์ศักดิ์ บุญราชแขวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุด

ลงชื่อ
(นายศิริวัฒน์ พักคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ลงชื่อ
(นายปิยราช เสริมสมรรถ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกลางดง

ลงชื่อ
(นายสมบุญ วงษ์ดาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงคู่

ลงชื่อ
(นายเอี่ยม ปัญญา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยชนะศึก

ลงชื่อ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญญ์ณภัทร์ เจริญพานิช)
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
พยาน